

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LAI HƯNG**

Số: 57/BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lai Hưng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm,
Nhiệm vụ tập trung chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Lai Hưng

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; Trong 6 tháng đầu năm 2023, tập thể UBND xã Lai Hưng đã lãnh đạo, tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương đạt kết quả như sau:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tập thể Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nghiêm quy chế đã đề ra, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân xã luôn phát huy vai trò, vị trí của từng thành viên Ủy ban nhân dân, bám sát các chỉ tiêu, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND xã.

Thực hiện quy chế dân chủ, những vấn đề thuộc thẩm quyền chung của UBND xã đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất trước khi quyết định; Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động sắp xếp, bố trí làm việc trực tiếp với các ngành chuyên môn của xã và Trường các ấp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra và các vấn đề phát sinh.

Trong thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân xã luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Đảng ủy - HĐND - Ủy ban MTTQ xã; từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã được xuyên suốt và liên tục, không bị gián đoạn, đã thể hiện tính linh hoạt của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

II. KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Về phát triển kinh tế



- **Công nghiệp:** Hiện nay, trên địa bàn có 103 doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp. Trong thời gian qua, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đóng góp cho công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

- **Thương mại - Dịch vụ:** Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của công nghiệp, tình hình thương mại dịch vụ trên địa bàn xã không ngừng phát triển, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Hiện trên địa bàn xã có 01 chợ hạng 3, do tư nhân đầu tư với 101 sạp đang kinh doanh và 01 cơ sở kinh doanh (Bách hóa xanh). Ngoài ra, có 365 hộ kinh doanh cá thể với các ngành nghề chủ yếu như cho thuê phòng trọ, bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng và các dịch vụ thông thường như uốn tóc, ăn uống, sửa chữa xe máy,...

- **Tài chính:** Tổng thu ngân sách 11.276.186.131 đồng đạt 57% (thu phí, lệ phí 36.500.000đ, đạt 41%, thu khác 77.325.000 đồng đạt 48%); thu thuế phi nông nghiệp 48.000.000 đồng đạt 26,6%. Tổng chi ngân sách 7.780.376.000 đồng, đạt 40%.

- **Xây dựng nông thôn mới:** Kiện toàn ban phát triển nông thôn mới 04 ấp. Rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 2459/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và rà soát đánh giá chất lượng nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 2458/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND xã đã lựa chọn sản phẩm OCOP của xã là “Dưa Leo rừng muối Ngô Văn” được tỉnh công nhận hạng 3 sao.

Kết hợp với đơn vị tư vấn khảo sát và Phòng Quản lý đô thị huyện thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu, Sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã Lai Hưng sử dụng vốn sự nghiệp giao thông năm 2023; khảo sát lập dự toán kinh phí sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự xã; kết hợp với phòng Kinh tế huyện, Điện lực Bàu Bàng kiểm tra giá điện nhà trọ trên địa bàn xã, lắp đặt 145 bảng tên các tuyến đường trên địa bàn xã, với tổng kinh phí 300.000.000 triệu đồng; sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng với kinh phí 98.515.000 đồng.

2- Văn hóa - Xã hội

Các chương trình mục tiêu Quốc gia như: giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo việc làm,... được UBND xã triển khai thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng. Tăng cường chỉ đạo các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương.

Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội thường xuyên được quan tâm. Cơ sở vật chất trường lớp được đảm bảo, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hiện tại.

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tham gia các hội thi văn nghệ và thể dục thể thao do huyện tổ chức có chất lượng.

3. Công tác Quốc phòng, an ninh và pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông được triển khai thực hiện thường xuyên. UBND xã xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn của đất nước.

Tổ chức giao quân năm 2023: đưa 34 thanh niên lên Hội trại Tổng quân huyện Bàu Bàng năm 2023. Giao 27 thanh niên cho các đơn vị nhận quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó giao Công an tỉnh 04 thanh niên, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải Quân 19 thanh niên, Tiểu đoàn Cảnh Vệ 180, Quân Khu 7 là 01 thanh niên, Bộ CHQS tỉnh Bình Dương 03 thanh niên.

4- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- **Công tác tiếp dân:** Trong 6 tháng đầu năm 2023 tổ chức tiếp dân được 128 cuộc (trong đó: Tiếp dân định kỳ của lãnh đạo (01 ngày/tuần): được 28 cuộc; Tiếp dân thường xuyên (04 ngày/tuần): được 100 cuộc có 02 công dân được tiếp.

- **Công tác giải quyết đơn:** Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã nhận được 08 đơn phản ánh, kiến nghị đủ điều kiện xử lý. Trong đó: có 03 đơn kiến nghị, 01 đơn phản ánh, 04 đơn tranh chấp đất đai. Kết quả: ban hành văn bản xử lý: **03** đơn kiến nghị, **01** đơn phản ánh; rút đơn: **04** đơn tranh chấp đất đai. Trong 06 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

5. Tổ chức bộ máy - Cải cách thủ tục hành chính

- **Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chính quyền:** Trong 06 tháng đầu năm đã tham mưu thực hiện tuyển dụng 01 trường hợp đối với ông Phạm Hữu Cường, sinh năm 2000, phụ trách công tác Nội vụ, thi đua, tôn giáo, dân tộc; giải quyết chế độ nghỉ việc 02 trường hợp đối với: ông Phạm Hữu Điền, sinh năm 1999, phụ trách công tác Nội vụ, thi đua, tôn giáo, dân tộc và bà Lê Thị Thúy Hằng, sinh năm 1985, phụ trách Thư ký đảng ủy; nâng lương thường xuyên cho 01 trường hợp đối với bà Trịnh Thị Thùy Trang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã; nâng mức hỗ trợ trợ theo niên hạn đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho 01 trường hợp đối với ông Đậu Đức Anh, phụ trách công tác giao thông, thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ, hợp tác xã; giải quyết chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Dương cho bà Lê Thanh Thúy Vy – phụ trách văn thư, lưu trữ, thủ quỹ; thực hiện rà soát, cập nhật 33 hồ sơ cán bộ trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương theo công văn số 47/PNV-TH ngày 22/4/2022 của Phòng Nội vụ huyện Bàu Bàng; cử đồng chí Đậu Đức Anh - phụ trách công tác thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, hợp tác xã

tham gia khóa đào tạo nghiệm vụ kiểm tra nhà nước về đo lường theo ý kiến của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Công văn số 33/TĐC-NV ngày 07/4/2022.

- **Công tác cải cách hành chính:** Thực hiện công khai Bộ thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và được niêm yết công khai tại văn phòng UBND xã. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ban hành: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch nâng cao hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2023. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, công khai; triển khai có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “ Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng lề lối, phong cách và thái độ làm việc trong giải quyết công việc hành chính; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Tổng hồ sơ dịch vụ công là 1.748 hồ sơ (mức độ 3 là 738 hồ sơ, mức độ 4 là 1010)

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành thực hiện một số kết quả tích cực, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; huy động các nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, có hoàn cảnh khó khăn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm thực hiện tốt; dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, đảm bảo được các hoạt động học tập, lao động và sản xuất.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được chú trọng triển khai và thực hiện tốt. Không để xảy ra tình trạng tòn đơng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng cháy, chữa cháy được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Công tác giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100% theo chỉ tiêu cấp trên giao.

Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo kịp thời, không xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị của người dân về điện, đường, đất đai không thuộc thẩm quyền của địa phương đã kiến nghị cấp trên nhưng còn chậm giải quyết, UBND xã kiến nghị

các cấp, các ngành cấp trên quan tâm, tăng cường chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân.

IV- NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

- Đảm bảo thực hiện thu, chi ngân sách đúng theo quy định và đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã.
- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, môi trường trên địa bàn xã.
- Thu thuế phi nông nghiệp, quỹ Phòng chống thiên tai đạt chỉ tiêu theo kế hoạch huyện giao.
- Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Tăng cường theo dõi và giám sát việc phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, chỉ đạo điều hành.
- Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời cho nhân dân đúng thời gian quy định không để tồn đọng kéo dài.
- Đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện các hồ sơ, thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn xã.
- Tham mưu Đảng ủy xã trong công tác cán bộ, công chức xã.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ tập trung chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- TT. HĐND xã;
- 02 Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT-*VT*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bình Quốc Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

10. 11. 1972

